



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต ๖

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ได้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑๓ อัตรา โดยรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) และจะดำเนินการสอบคัดเลือก
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ พิจารณาแล้ว
เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือ
ส่อไปในทางไม่สุจริต และเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร จึงกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันในการสรรหาและเลือกสรร
เคร่งครัด รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนและเกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการละเว้น

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จะดำเนินการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหที่อาจจะเกิดขึ้น โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลสนามสอบ
การใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ใช้มาตรการที่เห็นสมควรแก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก
เช่น การบันทึกภาพผู้เข้าสอบไว้เป็นหลักฐาน การตรวจค้นบุคคลโดยห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ
และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ การเรียกมาให้ถ้อยคำหรือการสั่ง มิให้กระทำการในกรณีอื่น ๆ
ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบคัดเลือกอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๓. ห้ามมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ ทุกคน กระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารคู่มือ
การแก้ไขข้อสอบ จำหน่าย แจก ให้แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๔. หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือผู้เข้าสอบคัดเลือก
ได้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ โดยเรียกผลประโยชน์ตอบแทน หรือเรียกค่าใช้จ่ายจากการสอบคัดเลือก
ขอให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดที่แอบอ้างเรื่องดังกล่าว ขอให้แจ้งโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ ต่อไปนี้

- ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ - ๓๐๖๕ - ๔๔๘๔
- ๒) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๑๕๗๙ - ๔๙๗๘
- ๓) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๙๗๑๗ - ๖๒๘๙
- ๔) นิติกร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๑๙๗๗ - ๘๕๘๑

เพื่อจะได้หาทางป้องกันแก้ไข และหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันการทุจริตมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบในครั้งนี จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ สอดส่อง กำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

อนึ่ง ผู้เข้าสอบคัดเลือกควรตระหนักถึงผลกระทบในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหากมีกรณี การทุจริตในการสอบคัดเลือกเพราะนอกจากจะถูกปรับให้เป็นผู้สอบตกยังจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยและถูกดำเนินการทางกฎหมายด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประมวล บุญทิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖